



ที่ ท.20/2550

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

เรื่อง ขอนำส่งงบการเงินและชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2550

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนางบการเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 จำนวน 1 ฉบับ (ไทยและภาษาอังกฤษ)
 2. สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน 1 ฉบับ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

พร้อมหนังสือฉบับนี้ บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ ขอนำส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน ซึ่งเป็นงบการเงินที่สอบทานแล้วจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงผลประกอบการ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2550 เปรียบเทียบกับ งวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ 60.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.4 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2550บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 40.0 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2549 ได้รับเงินปันผลดังกล่าวจำนวน 26.7 ล้านบาท ในไตรมาส 2

พร้อมกันนี้ขอเรียนชี้แจงถึงผลกระทบจากนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุนในไตรมาสที่ 1/2550 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบด้วย ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการนั้นบันทึกโดยใช้วิธีราคาทุนเดิม (Historical Cost) เป็นราคาทุนเริ่มต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวทำให้กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากับกำไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยงวดสามเดือนสิ้นสุด

หน้า 1 ของจำนวนหน้า 3 หน้า



วันที่ 31 มีนาคม 2550 งบการเงินรวมมีกำไรสุทธิ 60.8 ล้านบาท แต่งบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 42.5 ล้านบาทและบริษัทฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าว ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 แสดงกำไรสุทธิลดลงจำนวน 18.3 ล้านบาท และ 11.1 ล้านบาท ตามลำดับ (ลดลง 0.18 บาทต่อหุ้นและ 0.11 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ) เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้รวมรายการส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย

2. ผลกระทบต่อรายการอื่นในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำไรสะสมที่แสดงไว้ในงบดุลลดลง 95.1 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีนี้ได้แสดงไว้ใน "ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ" ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวส่งผลต่อการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น ไม่ได้มีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินรวมและปัจจัยพื้นฐานการทำธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

จากนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน บริษัทฯ จึงได้พิจารณาเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ เป็นดังนี้

“บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ตามวิธีราคาทุน) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56-58 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ คือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”



บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.383
S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์
นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์
กรรมการผู้จัดการ

ส่วนทะเบียนหุ้น

โทร. 0-2676-2727 ต่อ 508,510 – 516

หน้า 3 ของจำนวนหน้า 3 หน้า